

CHUẨN BỊ CHU ĐÁO...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/8, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số ngành, đơn vị của tỉnh.

Các đại biểu đã cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh dự kiến sẽ được HĐND tỉnh xem

xét, thảo luận, thông qua tại kỳ họp, gồm: Tờ trình về việc cho ý kiến về tác động của việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư; tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định về thẩm quyền quyết định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý cấp bách kê bảo vệ đề phía sông, đoạn từ K0+350 đến K0+750 và đắp tôn cao, hoàn thiện mặt cắt đê từ K0+400 đến K2+000, đê cửa sông hữu Hóa thuộc địa phận xã Thụy Quỳnh, huyện Thụy Quỳnh; tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị truyền nhiễm và một số hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư, Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh và Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng; tờ trình về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021

- 2026. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung các tờ trình trình HĐND tỉnh, nhấn mạnh các tờ trình đều rất cần thiết, cấp bách để tháo gỡ kịp thời khó khăn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với một số vấn đề các đại biểu có ý kiến, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu giải pháp triển khai sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết để các dự án sớm triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của các đại biểu; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện bảo đảm đúng luật các tờ trình, đặc biệt là các nội dung cấp thiết cần bổ sung trường hợp khẩn cấp, bảo đảm chất lượng, nếu không kịp sẽ để lại trình tại kỳ họp sau. Các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kỹ các tờ trình. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chuẩn bị chu đáo các hồ sơ kiện bảo đảm kỳ họp đạt kết quả đề ra.

Dự kiến, kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ diễn ra vào cuối tháng 8/2024 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

THU HIỀN**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, UBND thành phố Thái Bình đã báo cáo phương án quy hoạch khu vực trung tâm thành phố tại phường Lê Hồng Phong và phường Bó

Xuyên, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung của khu đô thị ven sông Trạ Lý tại phường Lê Hồng Phong và phường Bó Xuyên, phương án quy hoạch mở rộng đường Đinh Tiên Hoàng và đường Ngô Quyền kéo dài; Sở Xây dựng báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư tại xã Đông Hòa và dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiên Phong; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện

khí LNG; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cồn Vành - Cồn Thủ, sân golf Cồn Vành, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại khu Trung tâm Y tế và dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Thái Bình.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận và đồng góp ý kiến vào các nội dung, phát biểu

kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí đánh giá tiến độ của hầu hết các dự án trong điểm đều không đạt kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa thời gian, tâm huyết, quyết liệt, chủ động tháo gỡ những vướng mắc theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Cần thay đổi quan điểm, tư

duy, tăng cường trao đổi, phối hợp đi đến thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như gắn trách nhiệm từng bộ phận, từng cán bộ chuyên môn trong triển khai thực hiện dự án; chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn mới phát sinh.

Đồng chí cũng chỉ đạo một số nội dung cụ thể đối với từng dự án và đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo kế hoạch đề ra.

NGUYỄN THỜI**HỌP BÁO CUNG CẤP THÔNG TIN...**

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

11/29 hội đồng tuyển sinh tại các trường THPT đại trà. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại hội đồng tuyển sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình, có 15 thí sinh từ không trúng tuyển thành trúng tuyển. Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại hội đồng tuyển sinh các trường THPT đại trà, có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển, 243 thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển.

Bước đầu xác định Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và Ban Thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi từ luận tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 dẫn đến công bố sai tổng điểm xét tuyển của 1.589 thí sinh, sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh. Nguyên nhân được xác định do Trưởng ban Thư ký và cá nhân có liên quan của Ban Thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ; Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo cáo UBND tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi. Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào

trào chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Công khai xin lỗi nhân dân, các em học sinh

Tại buổi họp báo, ông Đặng Xuân Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay mặt Sở Giáo dục và Đào tạo công khai xin lỗi nhân dân, các em học sinh bị ảnh hưởng do những sai sót trong việc tổ chức kỳ thi. Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng công khai nhận lỗi về phía UBND tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát tổ chức các khâu của kỳ thi có lúc chưa chặt chẽ để dẫn đến sự cố đáng tiếc trên. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn nhận được sự chia sẻ, thông cảm của phụ huynh, thí sinh và nhân dân trong bối cảnh phải tổ chức nhiều kỳ thi quy mô lớn, quan trọng trong thời gian ngắn.

Đối với những thí sinh từ trúng tuyển chuyển sang không trúng tuyển sau thành tra, đồng chí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở sẽ chỉ

đạo các trường THPT, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố làm tốt công tác tuyển truyền, phối hợp với các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể trực tiếp gặp các em và gia đình để làm công tác tư tưởng, động viên và hướng dẫn các em đăng ký học tập tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, thành phố và các trường nghề trên địa bàn tỉnh (nếu có nhu cầu).

Quyết liệt thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố

Tại buổi họp báo, phòng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đặt các câu hỏi liên quan đến trách nhiệm, quy trình tổ chức kỳ thi và những giải pháp khắc phục những sai sót trong quá trình thực hiện hồi phách bài thi từ luận. Đồng thời, đặt ra các câu hỏi về biện pháp ổn định tâm lý cho thí sinh, người nhà thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển sau thành tra; bảo đảm quyền lợi cho tất cả thí sinh tham gia kỳ thi và việc thực hiện kế hoạch năm học theo đúng khung thời gian đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh đã giải đáp câu hỏi của các cơ quan

báo chí về quy trình tổ chức kỳ thi, kết quả thanh tra, khẳng định những sai sót về điểm số trong kỳ thi không có sự tác động của yếu tố cá nhân, đó là sự cố đáng tiếc trong khâu hồi phách bài thi từ luận. Trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân đang được đoàn thanh tra tiếp tục làm rõ, báo cáo UBND tỉnh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Về những giải pháp khắc phục sai sót, ngay trong chiều ngày 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường THPT tư thục, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố... khẩn trương triển khai, tổ chức cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến chia sẻ, động viên, ổn định tâm lý cho các thí sinh từ trúng tuyển thành không trúng tuyển sau thành tra, đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn các em em đăng ký học tập tại cơ sở giáo dục phù hợp, bảo đảm quyền lợi được tiếp tục học tập.

Về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định Sở đã chỉ đạo các trường có cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo sau kết luận thanh tra, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kế hoạch khai giảng năm học mới

và nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định quan điểm của tỉnh là xử lý quyết liệt, nghiêm khắc, công tâm, khách quan, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để xảy ra những sai sót trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở kết quả thanh tra tổ chức công bố lại điểm thi của tất cả thí sinh và tổ chức xét tuyển theo đúng quy định; giao Thanh tra tỉnh tiếp tục xác định rõ những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm sau khi tiếp tục làm rõ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là bài học sâu sắc đối với ngành giáo dục nói riêng và tỉnh Thái Bình nói chung trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong tổ chức các kỳ thi trong những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành với tỉnh trong việc tuyên truyền đến thí sinh, phụ huynh và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện sau kết luận thanh tra để bảo đảm tất cả các em học sinh được bước vào năm học mới với tâm thế tốt nhất.

Hỗ trợ 500.000 đồng/ha cây trồng vụ đông

Với mục tiêu động viên, khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất vụ đông, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất cây trồng vụ đông năm 2024.

Chung loại cây trồng được hỗ trợ theo quyết định mở rộng hơn so với năm 2023, gồm: ngô, khoai tây, đậu tương, khoai lang, bí xanh, bí ngô. Các huyện, thành phố có diện tích sản xuất các cây trồng vụ đông năm 2024 cao hơn diện tích các cây này tương ứng ở vụ đông năm 2023 theo số liệu của Cục Thống kê được hỗ trợ 500.000 đồng/ha. Đối tượng được hỗ trợ gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có diện tích sản xuất cây vụ đông năm 2024 (loại cây trồng được hỗ trợ theo quy định) được UBND huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch sản xuất và thuộc đối tượng hỗ trợ theo cơ chế hỗ trợ của UBND cấp huyện. Phương thức hỗ trợ sau đầu tư, UBND cấp huyện sử dụng kinh phí để hỗ trợ phát triển các cây trồng được hỗ trợ tại địa phương trong vụ đông năm 2024 theo cơ chế hỗ trợ do UBND cấp huyện phê duyệt.

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ, các địa phương chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cấp huyện, xã tổ chức triển khai thực hiện theo cơ chế, chính sách riêng của địa phương.

NGÂN HUYỀN**Bắt giữ xe chở thịt lợn không rõ nguồn gốc**

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 20/8, tại quốc lộ 10 qua địa phận thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ), Trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông cầu Nghìn phát hiện xe tải mang BKS 17C-139.06 đang lưu thông về hướng Hải Phòng có nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng xe có 2 thùng xốp chứa thịt đông lạnh với trọng lượng gần 2 tấn, có biểu hiện bốc mùi hôi thối. Thời điểm kiểm tra tài xế Nguyễn Văn Nam, thường trú tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận chở thịt lợn trên ra Hải Phòng tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã thu giữ số hàng hóa trên, tiến hành xử phạt và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

MANH THẮNG**GÓP Ý ĐỀ ÁN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 20/8, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày tổng tắt dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và dự thảo đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW; chỉ ra ưu điểm và nguyên nhân cùng những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm; từ đó đề xuất bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng. Dự thảo đề án bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành; cập nhật những nội dung trong Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư; biến tấu, bổ sung một số nội dung, điển đại từ một số câu chữ bảo đảm chặt chẽ, hiệu lực, để thực hiện nhưng không làm thay đổi bản chất Quy chế bầu cử trong Đảng. Chỉ sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, không liên quan trực tiếp đến bầu cử; lược bỏ những nội dung đã có trong các quy định khác của Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại biểu ở các điểm cầu đã đồng góp nhiều ý kiến để xuất bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng, trong đó thống nhất cao với nguyên tắc bổ sung, sửa đổi: Tuân thủ Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Bảo đảm tính thống nhất, thống nhất, liên thông với các văn bản của Đảng; tính ổn định, kế thừa và phát triển; phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Mở rộng dân chủ phải đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cấp ủy viên, đại biểu đại hội, đảng viên trong việc ứng cử, đề cử. Bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục về ứng cử, đề cử và sự công bằng trong việc đề cử, giới thiệu nhân sự để bầu cử. Ngoài ra, các đại biểu còn góp ý vào một số điều, khoản cụ thể như: nhiệm vụ của ban thẩm tra tư cách đại biểu; quy định về số dư và danh sách bầu cử; ứng cử và thủ tục ứng cử; đề cử và thủ tục đề cử...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị; đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Bộ phận biên tập sẽ tổng hợp đầy đủ trên cơ sở đó nghiên cứu, xem xét, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo bảo đảm chất lượng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

ĐÀO QUYN**HƯNG HÀ PHÁT ĐỘNG...**

(Tiếp theo trang 1)

từ 50 - 100 con/m², nơi cao 300 - 500 con/m², cá biệt 1.000 - 2.000 con/m²; các bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn có bông rụng xuất hiện gây hại.

Để hạn chế thất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, huyện Hưng Hà phát động đợt phòng, trừ sâu đục thân hai cánh từ ngày 24 - 27/8 cho gần 10.000ha lúa trở bông trước ngày 15/9 và khuyến cáo nông dân kết hợp phun trừ rầy, đạo ôn có bông cho diện tích lúa trở. UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn huy động cán bộ tiếp tục bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phun phòng, trừ các loại sâu bệnh. HTX DVNN các xã, thị trấn chủ động điều tiết nước hợp lý tạo thuận lợi cho nông dân phun phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn để phục vụ nông dân. Các ngành chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tập huấn kỹ năng lồng ghép giới - phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong hoạt động giám sát của đại biểu HĐND

Sáng ngày 20/8, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Chính trị tỉnh tổ chức tập huấn "Kỹ năng lồng ghép giới - phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong hoạt động giám sát của đại biểu HĐND" tại tỉnh Thái Bình.

50 học viên là đại biểu HĐND, báo cáo viên của thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư được trao đổi các chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về giới; phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; những vấn đề chung về hoạt động giám sát của đại biểu HĐND; kỹ năng lồng ghép giới trong hoạt động giám sát của đại biểu HĐND; kỹ năng lồng ghép phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong hoạt động giám sát của đại biểu HĐND.

Thông qua tập huấn cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho các đại biểu HĐND, báo cáo viên, từ đó giúp các đại biểu HĐND, báo cáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân.

NGUYỄN TRIỆU**CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠU THỊ XUÂN HÒA**

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa, tiền thân là Văn phòng Công chứng Hoàng Thủy, thuộc UBND tỉnh Thái Bình cấp phép thành lập theo Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 03/9/2022. Kể từ khi được thành lập đến nay, văn phòng công chứng đã và đang hoạt động tại địa chỉ: Lô 44, khu dân cư Đổng Miếu, tổ dân phố Bao Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được chấm dứt hoạt động kể từ ngày 13/9/2024.

Văn phòng Công chứng Đẩu Thị Xuân Hòa xin được bàn giao hồ sơ và các tài liệu kèm theo cho văn phòng công chứng khác quản lý, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến văn phòng công chứng.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠU THỊ XUÂN HÒA